

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในการศึกษายุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งขยายโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกนำมาใช้หลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่น่ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย ซึ่งเป็นการนำเสนอบทเรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 5)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ อีกทั้งมีการผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้ คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นในการให้การศึกษา และพัฒนาบุคคล ให้มีความรู้ความสามารถ โดยทำการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ มากมายทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สาขาด้วยกัน ได้แก่ การบัญชี การจัดการ การตลาด และการเงินและการธนาคาร

การจัดการการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ อีกทั้งเป็นเรื่องสำคัญในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ทุกประเภท ซึ่งความรู้เหล่านี้จะถูกนำมาช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน โดยกิจกรรมหลักหลักทางการเงินมีด้วยกัน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินงาน (Operating activities), กิจกรรมการจัดหาเงิน (Financing activities) และกิจกรรมการลงทุน (Investing activities)

ซึ่งในการลงทุนใดๆ นักลงทุนควรทราบถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนนั้น เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยงเหล่านี้และได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการ โดยมีรูปแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) เป็นรูปแบบจำลองของการจัดการการลงทุนสมัยใหม่ที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อนำมาใช้ช่วยในการกระจายความเสี่ยง (เริงรัก จำปาเงิน, 2544 : 5) แต่ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงินเหล่านี้ อาจยากต่อการทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการเงินมาก่อน การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จึงเข้ามามีบทบาทในการนำเสนอบทเรียนทางด้านการจัดการการเงินในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังจะเข้ามา

ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงินได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำเสนอเนื้อหาเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงิน เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษาให้สามารถเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ และทำให้คุณภาพการให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงินให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ได้มาซึ่งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย โดยนำเสนอเนื้อหาเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงิน ให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทำให้คุณภาพการให้บริการการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย (e-Learning Courseware) หมายถึง บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่อาศัยระบบอินเทอร์เน็ตและนำเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องสื่อการสอน ที่ประกอบด้วยเนื้อหาและกิจกรรม โดยมีการนำเสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือให้ผู้เรียนได้ใช้ในการทบทวนความรู้

ประสิทธิภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์ 80/80 เลข 80 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน และเลข 80 ตัวหลัง คือ จำนวนนักเรียน 80% สามารถบรรลุผลสำเร็จในการเรียนตามที่จุดประสงค์ของบทเรียน

ประสิทธิผล หมายถึง ค่าระดับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการเรียน ซึ่งจะเป็นการหาผลต่างของประสิทธิภาพหลังเรียนและระดับประสิทธิภาพก่อนเข้าเรียน โดยใช้เกณฑ์ 60

ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Return) เป็นผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น ซึ่งอาจมีได้หลายรูปแบบ เช่น เงินปันผล (Dividend) อัตราดอกเบี้ย (Interest) และกำไรส่วนต่าง (Capital Gain) เป็นต้น โดยอัตราผลตอบแทนสามารถหาได้จากสัดส่วนระหว่างขนาดของผลตอบแทนต่อขนาดของเงินลงทุน ซึ่งแสดงค่าอัตราผลตอบแทนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงในการลงทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจริงจากการลงทุน เบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ว่าจะได้รับเมื่อแรกเริ่มลงทุน ไม่ว่าจะผลตอบแทนที่ได้รับจริงจะมากกว่า หรือน้อยกว่าที่คาดหวัง ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved